

ด่วนที่สุด  
ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/ว ๒๑๒



อบต.นายกปลัก  
เลขที่รับ ๒๓๖/๒๕๖๘  
วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘  
เวลา ๑๒:๕๕

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
ถนนบรรณาคาร ขย ๓๖๐๐๐

๒๑/ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM2.5)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทหารี้อาร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการต่างๆ ของประเทศ ให้เหมาะสมและครบถ้วน ทั้งที่เป็นปัญหามลพิษจากการเผาตอซังข้าวและพืชไร่ในภาคการเกษตร ควันและไอเสียของยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานต่างๆ ตามหน้าที่และอำนาจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นั้น ในขณะนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวและปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เริ่มรุนแรงขึ้น และภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นว่า ในบางจังหวัดมีจุดความร้อน (Hotspot) เพิ่มมากขึ้น จึงขอมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหฝุ่นละออง PM2.5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อำเภอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM2.5) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้พิจารณาดำเนินการด้วยเช่นเดียวกัน

เรียน นายก อบต.นายกปลัก

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

สำนักปลัด  กองช่าง  กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม  กองการศึกษา

กองสาธารณสุข

อื่นๆ.....

(นายบุญชู ก้าวโค)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓

(นางสาวอ้นจันทร์ เคนเหลื่อม)

ขอแสดงความนับถือ  
ปลัดอำเภอ

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(นายปลัด วัชรศิริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัก

(นายวุฒิไกร ผิวขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัก

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘

๑๕๕

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๕๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
รับเลขที่ ๑๐๒  
ลงวันที่ 20 มี.ค. 2568  
เวลา.....

๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM2.5)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๗๖๔  
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ในคราวประชุม  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมาย  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทหารเรือร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM2.5) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ให้เหมาะสมและครบถ้วน  
ทั้งที่เป็นปัญหาหมอกพิษจากการเผาตอซังข้าวและพืชไร่ในภาคการเกษตร คิววันและไอเสียของยานพาหนะ  
ที่ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน และฝุ่นควันจากภาคอุตสาหกรรมและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด  
การดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นั้น ในขณะที่ ประเทศไทย  
ได้เข้าสู่ฤดูหนาวและปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เริ่มรุนแรงขึ้น และภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นว่า ในบางจังหวัด  
มีจุดความร้อน (Hotspot) เพิ่มมากขึ้นด้วย จึงขอมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
กับการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗  
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM2.5) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  
โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

email 1/16

150

# ส่วนที่ ๑๓

ที่ นร ๐๕๐๕๖/ว(ล) ๗๖๕



๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub>)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๑๓๐๕๖/ว(ล) ๒๔๓๓๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามที่ได้นำมติคณะรัฐมนตรี (๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) เกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub>) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายกรัฐมนตรีเสนอว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub>) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศให้เหมาะสมและครบถ้วนทั้งที่เป็นปัญหามลพิษจากการเผาของแข็งและพืชไร่ในภาคการเกษตร ควันและไอเสียของยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน และฝุ่นควันจากภาคอุตสาหกรรม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นั้น ในขณะนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวและปัญหาฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> เริ่มรุนแรงขึ้นและภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นว่าในบางจังหวัดมีจุดความร้อน (Hotspot) เพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วย จึงขอมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

## ๑. มาตรการเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร

๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกอบการอ้อยและน้ำตาลทรายงดการรับซื้ออ้อยไฟไหม้อย่างเด็ดขาด

๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และเข้มงวดกับผู้เผาป่า คอซังข้าว ข้าวโพด อ้อย และพืชอื่น ๆ รวมทั้งให้มีการประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษให้ชัดเจนและเหมาะสม โดยขอให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วย

๑.๓ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผาอย่างเด็ดขาด

๑.๔ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบและจับกุมการลักลอบนำเข้าพืชผลทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเผา ตามแนวชายแดนทุกด้านของประเทศอย่างเข้มงวด

## ๒. มาตรการลดมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub>)

๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการตรวจสอบ ตรวจจับ และระงับการใช้ยานพาหนะที่ปล่อยควันดำจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถกระบะ รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมทั้งรถโดยสารประจำทางทั้งที่เป็นของหน่วยงานของรัฐและรถร่วมบริการ

๒.๒ ให้กระทรวง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 1506
วันที่ 13 ม.ค. 2565
เวลา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
กองเลขาฯ ชั้น ๑
เลขที่ 156
วันที่ 13 ม.ค. 2565
เวลา

๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยกำกับให้กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  
กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  
เพื่อป้องกันการเกิดและปล่อยฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> จากพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
กับผู้ประกอบการก่อสร้างซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วน อย่างจริงจัง

๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เฝ้าพิจารณา กำหนดแนวทางการป้องกัน  
มิให้เกิดการปล่อยฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ในโครงการก่อสร้างของรัฐให้เหมาะสม ชัดเจน เพื่อให้ทุกส่วนราชการ  
และหน่วยงานของรัฐนำไปใช้กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) ของการจ้างก่อสร้างต่อไปให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน  
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ในระยะยาวต่อไป

๒.๔ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแพลตฟอร์ม ฐานข้อมูลกลาง  
เกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งจุดความร้อน (Hotspot) และการระบายอากาศ (Ventilation) โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม  
หรือ Low Cost Sensors เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub>  
อย่างบูรณาการต่อไป

๒.๕ ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งหารือกับประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือ  
และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

### ๓. มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยกำกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่มีการลักลอบเผา  
และเกิดไฟไหม้ลุกลามในวงกว้างและเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub>

๓.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งตรวจสอบกฎหมายในความรับผิดชอบว่า  
มีกฎหมายใดหรือไม่ที่สามารถนำมาใช้บังคับเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
หรือสมควรมีกฎหมายหรือกำหนดเป็นมาตรการเพิ่มเติมประการใด เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
บรรลุผลได้อย่างยั่งยืนต่อไป แล้วนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ นี้  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางณัฐการ์ อ้นตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๕๓ (จิรัฐสรพร), ๑๕๐๓ (ลลิตา)

โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๑๔๕๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th



คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ  
ที่ ๕๑๕/๒๕๖๘

เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด  
และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๘๗๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบ  
อำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด และนายอำเภอ  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒๓๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมการมอบอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ  
ที่ ๕๖๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมการมอบอำนาจของรองผู้ว่าราชการ  
จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๒ และคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แก้ไข  
และเพิ่มเติมการมอบอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๓ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดชัยภูมิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และ  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘, ๓๙, ๔๗, ๕๔ และ ๕๗  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบ  
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงที่ออกตามความใน  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบว่าด้วยการบริหาร  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๙๐, ๙๑ และ ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติ  
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จึงมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ดังต่อไปนี้

๑.๑ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๘๗๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบ  
อำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด และนายอำเภอ  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

๑.๒ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒๓๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไข  
และเพิ่มเติมการมอบอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑

๑.๓ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๕๖๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไข  
และเพิ่มเติมการมอบอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๒

๑.๔ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แก้ไขและ  
เพิ่มเติมการมอบอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๓

/ทั้งนี้ หากภารกิจใด...

๑๖. กรณีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด และนายอำเภอ ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และรีบรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายหลังโดยเร็ว

๑๗. สำหรับอำนาจการปฏิบัติราชการแทนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอไปแล้ว และดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้น ตามนัยคำสั่งหรือหนังสือใดของจังหวัดรวมทั้งคำสั่งจังหวัดที่ยกเลิกตามข้อ ๑. ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป จนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น

๑๘. การปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งนี้ ให้ส่วนราชการผู้รับมอบอำนาจดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ทั้งราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด และนายอำเภอ จัดทำรายงานผลการใช้อำนาจการปฏิบัติราชการแทน เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้อำนาจของผู้ได้รับมอบอำนาจนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำ โดยเสนอผ่านสำนักงานจังหวัด เพื่อประมวลสรุปประกอบการติดตามประเมินผล ทั้งนี้ ให้ดำเนินการรายงานการใช้อำนาจเป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยให้รายงานภายในไม่เกินวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

๑๙. ไม่อนุญาตให้ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้มอบอำนาจต่อไปให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน

๒๐. คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอนันต์ นาคนิยม)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารราชการ การสั่ง การพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติ และการปฏิบัติราชการ ตามกลุ่มภารกิจ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แนบท้ายคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๕๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยให้มีอำนาจเต็มตามอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในการรับผิดชอบการบูรณาการและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่น ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของ คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พื้นที่อำเภอ และพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

นายธงชัย โอฬารพัฒน์ชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ด้านความมั่นคงและบริหาร)	นายสามารถ สุวรรณมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ด้านเศรษฐกิจ)	นายบัลลังก์ ไวทยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ด้านสังคม)
<p>ราชการบริหารส่วนภูมิภาค</p> <p>๑. กระทรวงมหาดไทย</p> <p>(๑) ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๒) สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ยกเว้น กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม</p> <p>(๓) สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๔) สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๕) สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๒. กระทรวงแรงงาน</p> <p>(๑) สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๒) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๓) สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๔) สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ชัยภูมิ</p> <p>๓. กระทรวงคมนาคม</p> <p>- สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๔. กระทรวงยุติธรรม</p> <p>(๑) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ชัยภูมิ</p> <p>(๒) เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๓) เรือนจำอำเภอภูเขียว</p> <p>(๔) สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ชัยภูมิ</p>	<p>ราชการบริหารส่วนภูมิภาค</p> <p>๑. กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๒. กระทรวงการคลัง</p> <p>- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๓. กระทรวงพลังงาน</p> <p>- สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>(๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๒) สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๓) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๕) สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๖) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ชัยภูมิ</p> <p>๕. กระทรวงพาณิชย์</p> <p>- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๖. กระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ</p>	<p>ราชการบริหารส่วนภูมิภาค</p> <p>๑. กระทรวงมหาดไทย</p> <p>(๑) สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ เฉพาะกลุ่มงาน ศูนย์ดำรงธรรม</p> <p>(๒) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๒. กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>(๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๒) โรงพยาบาลชัยภูมิ</p> <p>(๓) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>๓. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <p>- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ชัยภูมิ</p> <p>๔. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์</p> <p>- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๕. กระทรวงวัฒนธรรม</p> <p>- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๖. สำนักงานพระพุทธศาสนา</p> <p>- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๗. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๘. สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๙. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>- สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ</p>

ระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)

๑. การจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้

๑) ตามความในมาตรา ๑๔ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษตามมาตรา ๓๑ จำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ในกรณีบุคคลใดเผาป่าเป็นเนื้อที่เกิน ๒๕ ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒) ตามความในมาตรา ๑๙ (๑) แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๔๑ จำคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

๓) ตามความในมาตรา ๕๕ (๒) แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๙๙ จำคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

๔) ตามความในมาตรา ๕๔ (๑) แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๒ ตรี จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒. ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๒๒๐ ผู้ใดกระทำให้เกิดไฟไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้จะเป็นของตนเอง จนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี และปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๒๕ ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท และเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหาย หรือการกระทำโดยประมาทนั้นน่าเป็นอันตรายแก่ชีวิต และบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๓. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือต้องประสบกับการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น เสียง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเป็นเหตุรำคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่เอิกขณ รวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย

บทลงโทษ ตามมาตรา ๗๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม โดยไม่มีเหตุอันควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๔. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพบุคคลออกจากพื้นที่ตามมาตรา ๒๘ ถ้าคำสั่งอพยพนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อน. - พวกรบ/ส = พวกรบ/ส /



## มาตรการดำเนินงานฯ

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เพื่อให้การป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนให้น้อยที่สุด จึงให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) และคุณภาพอากาศ กับกรมควบคุมมลพิษอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) และหากพบสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) มีค่าเกินมาตรฐาน ให้แจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ และคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตน อย่างถูกต้องในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง

๒. การดูแลสุขภาพประชาชน มอบหมายหน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง พร้อมทั้งจัดเตรียมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้พร้อมรองรับสถานการณ์ อาทิ คลินิกมลพิษ ห้องปลอดฝุ่น ฯลฯ

๓. การลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) จากแหล่งกำเนิด มอบหมายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษ จากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะการเผาในที่โล่ง การคมนาคม กระบวนการทางอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ธันวาคม ๒๕๖๗

### ๑. การเตรียมความพร้อม

๑.๑ เฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ในพื้นที่ โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ภาพถ่ายดาวเทียม แอปพลิเคชันต่าง ๆ และรายงานให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ทราบผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม “กอปภ.จ.ชย.ไฟป่า หมอกควัน” เพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวก การสั่งการของ ผู้อำนวยการแต่ละระดับ รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

๑.๒ ทบทวน และจัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน อาทิ พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ข้อมูลประชากรกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลทรัพยากร การมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้จัดส่งแผนเผชิญเหตุดังกล่าว ให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [chaiyaphum@disaster.go.th](mailto:chaiyaphum@disaster.go.th)

๑.๓ เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย โดยประสานการปฏิบัติร่วมกับฝ่ายทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งชุดเฝ้าระวัง รวมถึงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อลาดตระเวน ป้องปรามการลักลอบเผา โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนจิตอาสา

๑.๔ สร้างความตระหนักรู้...

๑.๔ สร้างความตระหนักแก่ประชาชน โดยให้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์มาตรการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การห้ามเผาป่า/พื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)

๒. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ในเชิงพื้นที่

๒.๑ พื้นที่เกษตรกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เป็นหน่วยรับผิดชอบบูรณาการประสานการปฏิบัติร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม แนะนำแนวทางการทำเกษตรแบบไม่เผา พร้อมทั้งส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปแปรรูปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าแทนการเผา

๒.๒ พื้นที่ชุมชน/ในเขตเมือง ให้มอบหมายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ทั้งจากการคมนาคมขนส่ง กระบวนการทางอุตสาหกรรม การเผาในพื้นที่ริมทาง รวมถึงเผาร้าง และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

### ๓. การเผชิญเหตุ

๓.๑ ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวก ควบคุม สั่งการในแต่ละระดับ รวมถึงระดมสรรพกำลัง ทรัพยากร และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร องค์การสาธารณกุศล ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์

๓.๒ กรณีมีการปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ให้กำชับหน่วยงานที่กำกับ ดูแล คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน การดูแลด้านสวัสดิการและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเกิดไฟป่าในพื้นที่ที่กำลังภาคพื้นดินเข้าถึงยาก ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยเร็ว

๓.๓ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ การปฏิบัติตน และผลการดำเนินงานของภาครัฐ รวมถึงมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง

๓.๔ การดูแลสุขภาพประชาชน ให้มอบหมายหน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพื้นที่และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือห้องปลอดฝุ่นให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและปลอดภัย การออกหน่วยบริการด้านสาธารณสุข รวมถึงการจัดตั้งคลินิกมลพิษ

๔. การรายงานสถานการณ์ หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิทราบอย่างต่อเนื่อง ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๕ และ ๐๖ ๕๕๓๖ ๐๕๐๔ หรือทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม “กอปภ.จ.ชย.ไฟป่า หมอกควัน” (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลงให้สรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียน เพื่อนำไปกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

# การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ปี 2567 - 2568



## การเตรียมความพร้อม

## จังหวัด

<p>จัดตั้งคณะทำงาน ติดตามสถานการณ์ ฝ้าระวัง ติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่</p>	<p>ทบทวน และจัดทำแผนเผชิญเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาทิ พื้นที่เสี่ยง ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลทรัพยากร การมอบหมายภารกิจ</li> <li>ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล สารเคมี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดตั้งชุดฝ้าระวัง ตรวจ สกิด ลาดตระเวน</li> <li>ป้องกันปรามการลักลอบเผา</li> <li>มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนจิตอาสา</li> </ul>	<p>สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ มาตรการ ข้อกฎหมาย การห้ามเผาป่า/พื้นที่เกษตรกรรม</li> <li>ใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน</li> </ul>
--	---	--	---

## แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ในเชิงพื้นที่

<p><b>พื้นที่ป่า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้มอบหมายหน่วยงานในสังกัด กษ. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการ เชื้อเพลิง การจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ป่า</li> <li>หากเกิดไฟป่าในพื้นที่ให้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ ความชำนาญ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสารเคมีที่เหมาะสมเร่งดับไฟป่าโดยเร็ว</li> </ul>	<p><b>พื้นที่เกษตรกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้มอบหมายหน่วยงานในสังกัด กษ. บูรณาการประสานการปฏิบัติร่วมกับอำเภอ อปท. ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาคาเผาในพื้นที่เกษตรกรรม</li> <li>ในเข้านำแนวทาง การค้าเกษตรแบบไม่เผา</li> <li>ส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปแปรรูปใช้ประโยชน์ หรือเพิ่มมูลค่าแก่เกษตรกร</li> </ul>	<p><b>พื้นที่ชุมชน/ในเขตเมือง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้มอบหมายอำเภอ อปท. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ทั้งจากการคมนาคมขนส่ง กระบวนการทางอุตสาหกรรม และการเผาในพื้นที่ริมทาง</li> <li>ฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย</li> </ul>
---	---	--

## การเผชิญเหตุ

- ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวก ควบคุม สั่งการในแต่ละระดับ ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากร และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์
- กรณีสถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหรือเกินค่ามาตรฐาน พวอ. ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ใช้ระบบการบริหารจัดการ Single Command ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย การพิจารณาประกาศใช้มาตรการ Work From Home พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- กรณีมีการปฏิบัติการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ให้กำชับหน่วยงานที่กำกับดูแล ดำเนินการความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ จัดให้มีอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสม การดูแลด้านสวัสดิการและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเกิดไฟป่าในพื้นที่ที่กักตุนซากสัตว์ป่าเข้าถึงยาก ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่ถืออำนาจหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยเร็ว
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย รวมถึงมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง
- การดูแลสุขภาพประชาชน ให้มอบหมายหน่วยงานด้านสาธารณสุข อปท. สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพื้นที่และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือห้องปลอดฝุ่น ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง ออกหน่วยบริการด้านสาธารณสุข รวมถึงการจัดตั้งคลินิกมลพิษ

## การรายงานสถานการณ์

- ให้ กอปท.จ. รายงานสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหามาให้ กอปท.ข. ทราบอย่างต่อเนื่อง
- เมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลงให้สรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียน เพื่อนำไปกำหนดมาตรการในระยะต่อไป

## กทบ.

<p><b>การติดตามสถานการณ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณ์ฝุ่น PM<sub>2.5</sub></li> <li>ให้ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่</li> </ul>	<p><b>การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์ การมอบหมายภารกิจ</li> <li>ปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p><b>การประชาสัมพันธ์</b></p> <p>สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ มาตรการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามผลการดำเนินงานของภาครัฐ</li> <li>แจ้งเตือนประชาชน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
--	---	---

<p><b>แนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด)</li> <li>ดำเนินการมาตรการที่มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของภาครัฐ</li> <li>บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<p><b>กรณีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้บูรณาการหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็ว โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง</li> <li>ยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ</li> <li>พิจารณาประกาศใช้มาตรการ Work From Home</li> <li>พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย</li> </ul>	<p><b>การรายงานสถานการณ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ กอปท.กทบ. รายงานสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหามาให้ กทบ.ข. ทราบอย่างต่อเนื่อง</li> <li>เมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลงให้สรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียน เพื่อนำไปกำหนดมาตรการในระยะต่อไป</li> </ul>
--	--	--



ประกาศจังหวัดชัยภูมิ  
เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยปรากฏว่าในฤดูแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ ในการป้องกันและเข้าระงับเหตุเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุอีกประการหนึ่ง เกิดจากการเผาไร่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด หญ้า และวัชพืชในที่ดินที่ทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยไม่มีการควบคุม

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่า และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ จึงกำหนดให้พื้นที่ ๑๖ อำเภอ ๑๒๔ ตำบล ๑,๖๒๐ หมู่บ้าน ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ เป็น "เขตควบคุมไฟป่า" และกำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าขึ้นไว้ ดังนี้

**ภายในพื้นที่เขตควบคุมไฟป่า**

๑. เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ผู้ครอบครองที่ดินขออนุญาตจากกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองท้องที่นั้น ๆ ก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้ง พร้อมทั้งต้องจัดทำแนวกันไฟ และควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ๆ โดยให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตหรือหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่หรือใกล้เคียง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ คอยควบคุมในการดำเนินการดังกล่าว

หากผู้ครอบครองที่ดินผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือขออนุญาตแล้ว แต่ไม่จัดทำแนวกันไฟและมีได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน หรือปล่อยปละละเลย โดยเฉพาะผู้ที่บุกรุกเข้าไปกระทำการจนเกิดเพลิงไหม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งจังหวัดจะพิจารณาใช้นโยบายอพยพผู้ที่บุกรุกออกจากพื้นที่ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และจะดำเนินคดีในฐานความผิดตามกฎหมายทุกบทด้วย

๒. ในเขตควบคุมไฟป่า ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า หากพบเห็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใด ให้ช่วยกันดับไฟเสียแต่ต้น เพื่อมิให้ไฟขยายออกเป็นวงกว้าง หากไฟรุนแรง ไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการดับไฟป่า ดังนี้

๒.๑ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๒๔ ๔๔๑๑ ต่อ ๓๕๐ หรือสายด่วนไฟป่า โทร ๑๓๖๒

๒.๒ สถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน - ภูแลนคา โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๔๔๗๔ ๘๔๔๔

๒.๓ สถานีควบคุมไฟป่าภูเขียว โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๔๐๐๓ ๐๑๓๐

๒.๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา) โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔ ๓๐๐ ๗๕๑-๓

๒.๕ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์หมายเลข

๐ ๔๔๘๑ ๑๔๖๖

๒.๖ ศูนย์ป่าไม้...

๒.๖ ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๘๒ ๒๔๔๘

๒.๗ เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ในท้องที่เกิดเหตุไฟไหม้

๓. การจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ มีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้

๓.๑ ตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษตามมาตรา ๓๑ จำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ในกรณีบุคคลใดเผาป่าเป็นเนื้อที่เกิน ๒๕ ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ตามความในมาตรา ๑๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๔๑ จำคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๓.๓ ตามความในมาตรา ๕๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๔๙ จำคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๓.๔ ตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๒ ตรี จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีบุคคลใดเผาป่าเป็นเนื้อที่เกิน ๒๕ ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๕ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๐ ผู้ใดกระทำให้เกิดไฟไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้จะเป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี และปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๕ ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทและเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายหรือการกระทำโดยประมาทนั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๔. ให้ข้าราชการในพื้นที่ทุกคน ทุกสังกัด นายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชนและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแล เอาใจใส่และร่วมชี้แจงประชาชนในพื้นที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอนันต์ นาคนิยม)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง มาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>)  
ภาคการเกษตร

ด้วยปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) นับเป็นวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการเผาในพื้นที่เกษตร ทำให้เกิดควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) มากขึ้น เกิดเป็นมลพิษในอากาศที่กระจายตัวในวงกว้าง ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบัน

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ภาคการเกษตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบให้ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องยกระดับการปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ด้านการเกษตร ที่เกิดจากการเผา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>) ภาคการเกษตร”

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร” หมายความว่า มาตรการ โครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินงานอื่นใดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานในสังกัดจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกรทุกโครงการ ยกเว้นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

“หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัด และภายใต้การกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“การเผาในพื้นที่การเกษตร” หมายความว่า การเผาที่เกิดจากการกระทำของเกษตรกร หรือใช้หรือก่อให้เกิดผู้อื่นเผาในพื้นที่การเกษตรของตน หรือพื้นที่การเกษตรที่เกษตรกรมีสิทธิครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ที่ดิน ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔ ในการจัดทำโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้หน่วยงานกำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรจะต้องไม่มีประวัติทำการเผาในพื้นที่การเกษตร

ข้อ ๕ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) ในพื้นที่การเกษตรให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรที่ทำการเผาในพื้นที่ดังกล่าว โดยประสานขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการหมู่บ้านให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเผาดังกล่าว แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานที่มีการดำเนินโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการเผาในพื้นที่การเกษตรตามประกาศนี้ หากพบว่าเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการมีประวัติการเผาในพื้นที่การเกษตร ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการนั้น และให้หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณาให้เกษตรกรรายดังกล่าวทราบด้วย

ข้อ ๗ ในกรณีเกษตรกรรายใดมีประวัติการเผาในพื้นที่การเกษตร เกษตรกรรายนั้นจะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทุกโครงการ โดยเป็นการขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรนับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๗๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอูที ชิริลัทธยากร)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์